

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2013/CT-UBND

Quận 9, ngày 10 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ**VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT GIÁP NGỌ NĂM 2014**

Thực hiện Kết luận 141-KL/TU ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về những nhiệm vụ, giải pháp quý 4/2013, tập trung chuẩn bị Tết Nguyên đán 2014; tập trung triển khai công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Ngọ năm 2014 với phương châm “Tết đoàn kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, an toàn”; ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm an ninh trật tự thành phố ngay từ đầu năm 2014;

Thực hiện Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014 và để tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Quận đảm bảo mọi người dân đều được vui xuân đón tết trong không khí vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn; ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận ngay từ đầu năm; Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đảm bảo nguồn hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đảm bảo giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; cân đối ngân sách đáp ứng nhu cầu kinh phí chi đầu tư, thường xuyên:

a. Phòng Kinh tế Quận:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 13 phường Tăng cường rà soát cân đối cung cầu, đảm bảo nguồn hàng hóa, thực phẩm dồi dào, phong phú và ổn định giá cả đối với những mặt hàng thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu của

người dân trong dịp tết, không để biến động giá do thiếu hàng hóa, duy trì thị trường ổn định trong và sau Tết

- Phối hợp với các công ty thương mại, Sài Gòn co.op tham gia chương trình bình ổn giá tăng cường tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá lưu động phục vụ nhân dân các phường Long Phước, Phú Hữu, Trường Thạnh, Long Trường..., phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, dân tạm trú tại các khu nhà trọ, sinh viên ở các ký túc xá không có điều kiện về quê ăn tết.

b. Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận:

- Phối hợp các phòng ban liên quan, hướng dẫn Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức kiểm tra việc chấp hành chủ trương kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là các loại hàng hóa thực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ tại các chợ, nơi mua bán tập trung và khu vui chơi, giải trí; báo cáo kịp thời các biến động giá cả và đề xuất Ủy ban nhân dân Quận các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường.

- Chủ động cân đối ngân sách cuối năm, tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương, thưởng và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và các gia đình chính sách, có công trước Tết.

c. Đội Quản lý thị trường 9B, Trạm Thú y:

- Phối hợp lực lượng Công an Quận, Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần bình ổn thị trường.

- Xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ pháo các loại, thực phẩm, gia súc, gia cầm, trái cây... không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ nguồn gốc; chuyển những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra khởi tố.

d. Ủy ban nhân dân 13 phường:

- Tăng cường tuyên truyền vận động tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; bán hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không mua bán hàng gian, hàng giả. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị. Kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Quận tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bình ổn thị trường; các quy định pháp luật về thương mại; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với công tác tuyên truyền chính trị, đồng thời thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, gắn với chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

a. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014 với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, an toàn; đồng thời phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người dân đều được vui xuân đón tết.

b) Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Quận:

- Tập trung công tác tuyên truyền; định hướng nội dung tuyên truyền gắn với các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014); 46 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2014); giới thiệu những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội Quận năm 2013, đặc biệt là những nỗ lực của Quận trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ trương thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.

c. Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao Quận: Phối hợp với Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đậm đà bản sắc dân tộc để phục vụ nhân dân nhân trong năm mới 2014.

d. Trung tâm Văn hóa Quận:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chi thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Xây dựng các chuyên mục mừng Xuân, mừng Đảng phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội, tập quán, nhu cầu vui chơi; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của Quận. Quán triệt tinh thần của Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các ngành, các cấp

triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ của năm 2014 ngay sau khi nghỉ Tết để hoàn thành các kế hoạch công tác của tháng đầu, quý đầu năm 2014.

e. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận:

- Phối hợp với các phòng ban liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Quận, Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh...

- Hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ đình công, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và tiết kiệm.

f. Phòng Kinh tế Quận:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các điểm bán hoa tết phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân; các điểm bán hoa phải đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, không để ùn tắc giao thông.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai “Tết trồng cây nhớ Bác” trang trọng, tiết kiệm. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm dịch thú y, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên địa bàn.

3. Đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và mỹ quan đô thị:

a. Đề nghị Công ty Điện lực Thủ Thiêm, Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức: Đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục nguồn điện, nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong suốt thời gian Tết.

b. Các phòng ban đơn vị thuộc Quận, Ủy ban nhân dân 13 phường: Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạch đẹp. Tổ chức chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia, các đài liệt sĩ... để nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết.

c. Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Công an, phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận: Phối hợp tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối đêm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân.

d. Công an Quận:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 13 phường tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cờ bạc, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường trên tuyến đường Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp tổ chức phân luồng giao thông và điều tiết giao thông tại các giao lộ, nhất là tại các khu vực chợ Hiệp Phú, cổng Đình Phong Phú, khu vực Siêu thị Coopmark, ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, khu vực Suối Tiên... nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo Công an 13 phường làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra, canh gác trong dịp Tết.

đ. Phòng Văn hóa - Thông tin Quận:

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, nhất là tại các điểm vui chơi giải trí, các khu vực đình, chùa trên địa bàn; tăng cường quản lý các hàng quán, bãi đỗ xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường tại các khu du lịch, tụ điểm vui chơi giải trí trên địa bàn.

e. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận:

- Tổ chức thu gom, các loại rác, phế thải tồn đọng tại các chợ, khu dân cư, đường phố, nơi công cộng; xử lý vận chuyển hết rác trong ngày nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường trong những ngày Tết; riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng, các tuyến đường... phải giải quyết trước **22 giờ 00 ngày 30 tháng 01 năm 2014 (30 Tết âm lịch)**.

f. Phòng Quản lý Đô thị Quận: Phối hợp với các ngành chức năng tập trung duy tu, sửa chữa, khắc phục nhanh các tuyến đường hư hỏng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nhằm đảm bảo giao thông cho nhân dân.

g. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Quận tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng bệnh, giữ vệ sinh ăn uống, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết; phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhất là tại

các bếp ăn tập thể, các đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp; tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại bệnh viện trong thời gian Tết.

4. Phát động phong trào thi đua hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2013; tổ chức tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 trên tinh thần tiết kiệm; không tổ chức các đoàn đến chúc Tết, tặng hoa cho lãnh đạo các cấp

- Thủ trưởng các phòng ban đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm Bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Tổ chức tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 thật tiết kiệm, không tổ chức liên hoan, phô trương hình thức; không tổ chức các đoàn đến chúc Tết, tặng hoa cho lãnh đạo. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận khi để xảy ra vi phạm ở đơn vị.

- Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường; Trung tâm Văn hóa, tờ tin Quận tập trung thông tin tình hình khai trương hoạt động của các doanh nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức những ngày sau Tết.

5. Tổ chức thực hiện:

a. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Quận xem xét, chỉ đạo giải quyết. Phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức trực trong các ngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân Quận, cụ thể:

- Các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức, chăm lo Tết Giáp Ngọ năm 2014, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận (Phòng Tổng hợp) **chậm nhất ngày 25 tháng 12 năm 2013**.

- Thông tin và báo cáo sơ bộ công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động Tết **chậm nhất ngày 14 tháng 01 năm 2014 (14 tháng 12 âm lịch)**.

- Báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có nhân định, đánh giá gửi **trước 12 giờ ngày 24 tháng 01 năm 2014 (24 tháng 12 âm lịch)**.

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết của địa phương, đơn vị, có nhân định, đánh giá gửi **trước 12 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2014 (mùng 3 Tết)** để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Quận, Quận ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Việc gửi báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo nội dung của các cơ quan, đơn vị là cơ sở quan trọng để đánh giá thi đua công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Ngọ và cả năm 2014. Ngoài gửi văn bản giấy (hoặc fax), đề nghị các đơn vị gửi thông tin, báo cáo qua thư điện tử *ttbkinh.q9@tpHCM.gov.vn; kinhbienhoa@gmail.com* hoặc phần mềm báo cáo của Quận.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Quận: Tăng cường phối hợp để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 thật chu đáo, tiết kiệm.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị này để công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 đạt kết quả tốt./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thành